

การต่อต้านคำสอน "อธิษฐานรับเชื่อ" (Rejecting the sinners prayer)

**การบังเกิดใหม่: ความรอดได้เริ่มต้นด้วยการบังเกิดใหม่ คือการที่พระเจ้าเปลี่ยนหัวใจของเรา.**

ที่เกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนัง และที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณ  
อย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าพวกท่านต้องเกิดใหม่ ลม จะพัดไปที่ไหนก็  
พัดไปที่นั่น และท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ไม่รู้วาลมมาจากไหนและไปที่ไหน  
คนที่เกิดจากพระวิญญาณ ก็เป็นอย่างนั้นทุกคน” -ยอห์น 3:6-8

สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา โดย  
พระเมตตาอันเหลือของพระองค์ ทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่ เข้าในความหวัง  
ที่ยั่งยืน โดยการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ -1 เปโตร 1:3

แต่พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา พระองค์ทรงรักเราโดยความรักอันใหญ่  
หลวงของพระองค์ ถึงแม้ว่าเราเป็นคนตายเนื่องจากการละเมิด พระองค์ยัง  
ทรงทำให้มีชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริสต์ (พวกท่านได้รับความรอดแล้วด้วยพระองค์)  
เอเฟซัส 2:4-5

พระองค์ก็ทรงช่วยให้รอด ไม่ใช่เพราะความชอบธรรมที่เราทำเอง แต่ด้วย  
พระเมตตาของพระองค์โดยผ่านการชำระให้บังเกิดใหม่และสร้างใหม่ของพระ  
วิญญาณบริสุทธิ์ -ทิตัส 3:5

“แต่ที่นี่จะเป็นพันธสัญญาซึ่งเราจะทำกับเชื้อสายของอิสราเอลภายหลังสมัยนั้น”  
พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ “เราจะบรรจุนิยามบัญญัติไว้ในเขาทั้งหลาย และ  
เราจะจารึกมันไว้บนดวงใจของเขา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะ  
เป็นประชากรของเรา และทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านและพี่น้องของตนแต่ละ  
คนอีกว่า ‘จงรู้จักพระยาห์เวห์’ เพราะเขาทุกคนจะรู้จักเราตั้งแต่คนเล็กน้อย  
ที่สุดถึงคนใหญ่โตที่สุด” พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ “เพราะเราจะให้อภัย

ความผิดบาปของเขา และจะไม่จดจำบาปของเขาอีกต่อไป”

เยเรมีย์ 31:33-34

และเราจะให้ใจเดียว แก่เขาทั้งหลาย และเราจะใส่วิญญาณใหม่ไว้ภายในพวกเขา เราจะนำใจหินออกไปจากเนื้อของเขา และให้ใจเนื้อแก่เขาทั้งหลาย เพื่อเขาจะดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและรักษากฎหมายของเรา ทั้งทำตามสิ่งเหล่านั้น แล้วเขาทั้งหลายจะเป็นประชาชนของเรา และเราเองจะเป็นพระเจ้าของเขาทั้งหลาย -เอเสเคียล 11:19-20

ท่านปรากฏเป็นจดหมายของพระคริสต์ ที่เราเป็นผู้ส่งและไม่ได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ไม่ได้เขียนบนแผ่นศิลา แต่เขียนบนแผ่นดวงใจมนุษย์ -2 โครินธ์ 3:3

พระองค์ก็ทรงช่วยเราให้รอด ไม่ใช่เพราะความชอบธรรมที่เราทำเอง แต่ด้วยพระเมตตาของพระองค์โดยผ่านการชำระให้บังเกิดใหม่และสร้างใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ -ทิตัส 3:5

### **ไร้ความสามารถ- มนุษย์ทั้งหลายขาดความสามารถที่จะเชื่อนอกจากว่าพระเจ้าได้ประทานความสามารถ**

แต่คนทั่วไปจะไม่รับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้า เพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องโง่ และเขาไม่สามารถเข้าใจ เพราะจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องวินิจฉัยโดยฟังพระวิญญาณ -1 โครินธ์ 2:14

ท่านทั้งหลายตายโดยการละเมิดและการบาปของท่าน เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่มาจากการกระทำ เพื่อไม่ให้ใครอวดได้ -เอเฟซัส 2:1, 8-9

### **ทุกคนที่ทรงหมายไว้แล้วเพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดร์ก็เชื่อ หลังจากได้ฟังเขาประเสริฐ**

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งเราว่าอย่างนี้ ‘เราตั้งเจ้าไว้ให้เป็นความสว่างสำหรับคนต่างชาติ เพื่อเจ้าจะได้นำความรอดไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก ’ ” เมื่อคนต่างชาติได้ยินอย่างนั้นก็มีความยินดีและสรรเสริญพระวาทะของพระเจ้า และคนทั้งหลายที่ทรงหมายไว้แล้วเพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดร์ก็เชื่อถือ -กิจการ 13:47-48

### **พระเจ้าได้เปิดใจนางให้สนใจข่าวประเสริฐ**

ในวันสะบาโตเราออกจากประตูเมืองไปยังฝั่งแม่น้ำ เข้าใจว่ามีที่สำหรับอธิษฐาน เราจึงนั่งสนทนากับพวกผู้หญิงที่ประชุมกันที่นั่น มีหญิงคนหนึ่งเฝ้าฟังที่ฟังเราชื่อลิเดีย นางมาจากเมืองธียาทிர่า เป็นคนขายผ้าสีม่วงและเป็นคนที่นับถือพระเจ้า หญิงคนนั้นมาฟังเรา และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดใจของนางให้สนใจถ้อยคำที่เปาโลกล่าว เมื่อหญิงคนนั้นกับคร่ำเรือนของนางได้รับบัพติศมาแล้ว จึงอ้อนวอนเราว่า “ถ้าท่านทั้งหลายเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นคนเชื่อสัตย์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็ขอเชิญเข้ามาพักอาศัยในบ้านของข้าพเจ้าเถิด” และนางก็ได้วิงวอนจนเราขัดไม่ได้ -กิจการ 16:13-15

**สรุป:** ถ้าพยายามหาคำอธิษฐานรับเชื่อในพระคัมภีร์ ก็จะหาไม่เจอ ความรอดได้มาจากพระเจ้า ทั้งความเชื่อและการกลับใจใหม่เป็นสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องประทานให้เรา ผ่านการฟังพระวาทะ และตัวอย่างที่มีในพระคัมภีร์ของคนที่ได้รับความรอด เป็นอย่างนี้เช่นกัน, คือพระเจ้าได้ประทาน ในเวลาที่ยังเป็นศัตรูกับพระองค์อยู่ พวกเราได้รับความรอดผ่านทางความเชื่อ ไม่ใช่การตัดสินใจ การที่เราเชื่อเปรียบเหมือนเป็นคนตาบอดที่เห็นได้ เป็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้าได้ทำในเรา เป็นการที่พระเจ้าได้ประทานหัวใจใหม่ซึ่งทำให้เรารู้สึกแปลบปลาบใจ ความเชื่อและการกลับใจใหม่ก็จะตามมาโดยธรรมชาติ

สว่างส่องมาจากฟ้าล้อมรอบตัวท่าน ท่านก็ล้มลงที่พื้นและได้ยินพระสุรเสียงตรัสว่า “เขาโล เขาโลเอ๋ย เจ้าข่มเหงเราทำไม?” เขาโลจึงทูลถามว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์เป็นใคร?” พระองค์ตรัสว่า “เราคือเยชูผู้ที่เจ้าข่มเหง จงลุกขึ้นเถิดและเข้าไปในเมือง จะมีคนบอกให้เจ้าทราบว่าคุณต้องทำอะไร” พวกที่เดินทางไปด้วยกันก็ยืนจังกังพูดไม่ออก พวกเขาได้ยินพระสุรเสียงแต่ไม่เห็นใคร เขาโลจึงลุกขึ้นจากพื้น เมื่อลืมตาแล้วก็มองอะไรไม่เห็น พวกเขาจึงจูงมือท่านเข้าไปในเมืองดามัสกัส ตาของท่านก็มีดมัวไปถึงสามวัน และท่านไม่ได้กินหรือดื่มน้ำอะไรเลย ในเมืองดามัสกัสมีสาวกคนหนึ่งชื่ออานาเนีย องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับคนนั้นทางนิมิตว่า “อานาเนียเอ๋ย” อานาเนียจึงทูลตอบว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์อยู่ที่นี้” พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “จงลุกขึ้นไปที่ถนนสายที่เรียกว่า ‘ถนนตรง’ และไปที่บ้านของยูดาสาธามหาชายคนหนึ่งจากเมืองทาร์ซัสที่ชื่อเขาโล ตอนนี้เขากำลังอธิษฐานอยู่ และ[ในนิมิต] เขามองเห็นชายคนหนึ่งชื่ออานาเนียเข้ามาวางมือบนตัวเขาเพื่อที่ว่าเขาจะมองเห็นอีก” แล้วอานาเนียก็ไป และเข้าไปในบ้านนั้น วางมือบนตัวเขาโลกล่าวว่า “พี่เขาโล พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ปรากฏแก่ท่านระหว่างทางที่ท่านมาที่นี่ ทรงใช้ข้าพเจ้ามาเพื่อให้ท่านมองเห็นอีก และเพื่อให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์” ทันใดนั้นมีอะไรเหมือนเกล็ดหลุดจากตาของเขาโล แล้วท่านก็เห็นได้อีก ท่านจึงลุกขึ้นรับบัพติศมา -กิจการ 9:1-12, 17-18

### **พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้มาถึงทุกคนที่ได้ฟังข่าวประเสริฐ เพราะฉะนั้นเขาได้บัพติศมาพวกเขา**

ขณะเปโตรยังกล่าวคำเหล่านั้นอยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาสถิตกับทุกคนที่ฟังพระวจนะนั้น “ใครจะห้ามคนเหล่านี้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนเราจากการรับบัพติศมาด้วยน้ำ?” -กิจการ 10:44, 47

เพราะว่าการเอาใจใส่เนื้อหนังนั้นคือการเป็นศัตรูต่อพระเจ้า ไม่ปฏิบัติตามธรรมเนียมปฏิบัติของพระเจ้า และที่จริงไม่สามารถปฏิบัติตามได้ -โรม 8:7

ไม่มีใครมาถึงเราได้ นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาจะทรงชักนำให้เขามา และเราจะให้คนนั้นเป็นขึ้นมาในวันสุดท้าย แล้วพระองค์ตรัสว่า “เพราะเหตุนี้เราจึงบอกพวกท่านว่า ‘ไม่มีใครมาถึงเราได้ นอกจากพระบิดาจะโปรดคนนั้น’ ” ยอห์น 6:44, 65

คนที่มาจากพระเจ้าย่อมฟังพระดำรัสของพระเจ้า พวกท่านไม่ได้มาจากพระเจ้า เพราะเหตุนี้พวกท่านจึงไม่ฟัง” -ยอห์น 8:47

แต่พวกท่านไม่เชื่อเพราะท่านไม่ได้เป็นแกะของเรา -ยอห์น 10:26

### **พระเจ้าประทาน- ความเชื่อและการกลับใจใหม่เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่การตัดสินใจของมนุษย์**

คือเป็นบุตรที่ไม่ได้เกิดจากการสืบเชื้อสายตามธรรมชาติ หรือจากการตัดสินใจของมนุษย์ หรือจากเจตจำนงของสามี แต่เกิดจากพระเจ้า -ยอห์น 1:13 TNKV

พระเจ้าทรงตั้งพระองค์ไว้ที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ ให้เป็นองค์พระผู้นำและองค์พระผู้ช่วยให้รอด เพื่อจะให้ชนอิสราเอลกลับใจใหม่ แล้วจะทรงอภัยบาปของเขาทั้งหลาย -กิจการ 5:31

เมื่อคนทั้งหลายได้ยินคำเหล่านั้นก็นิ่งอยู่ แล้วสรรเสริญพระเจ้าว่า “พระเจ้ายกทรงโปรดแก่คนต่างชาติให้กลับใจใหม่จนได้ชีวิตรอดด้วย” -กิจการ 11:18

ส่วนผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องไม่เป็นคนที่ชอบทะเลาะ แต่ต้องมีใจเมตตาต่อทุกคน เป็นอาจารย์ที่เหมาะสมและมีความอดทน แก่ไขความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้ามด้วยความสุภาพอ่อนโยน เพราะพระเจ้าอาจโปรดให้พวกเขากลับใจ และมาถึงความรู้ในความจริง และหลุดพ้นจากบ่วงของมาร ผู้ซึ่งดัก

จับพวกเขาไว้ให้ทำตามความประสงค์ของมัน -2 ทิโมธี 2:24-26

หรือว่าท่านประมาทพระกรุณาอันอุดม ความอดกลั้นพระทัย และความอดทนของพระองค์ โดยไม่รู้หรือว่าพระกรุณาคุณของพระเจ้า นั้น มุ่งจะชักนำท่านให้กลับใจใหม่? -โรม 2:4

เพราะฉะนั้น ทุกสิ่งจึงไม่ขึ้นกับความตั้งใจหรือความมานะของมนุษย์ แต่ขึ้นอยู่กับพระเมตตาของพระเจ้า -โรม 9:16

เพราะพระเจ้าทรงให้พระคุณแก่ท่านเพราะเห็นแก่พระคริสต์ ไม่ใช่ให้ท่านทั้งหลายเชื่อในพระองค์เท่านั้น แต่ให้ทนทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พระองค์ด้วย -ฟิลิปปี 1:29

ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์ -โรม 10:17

เพราะว่าใครทำให้ท่านวิเศษกว่าคนอื่น? ท่านมีอะไรที่ไม่ได้รับมา? ถ้าท่านได้รับมา ทำไมจึงโอ้อวดเหมือนกับว่าท่านไม่ได้รับมา? -1 โครินธ์ 4:7

### ลำดับความรอดและตัวอย่างความรอดในพระคัมภีร์

เพราะว่าทุกคนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้ว พระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนให้เป็นตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์ เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องจำนวนมาก -โรม 8:29

พี่น้องทั้งหลาย ผู้เป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราควรขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอ เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกท่านไว้ตั้งแต่เดิม เพื่อจะได้รับความรอด โดยการชำระของพระวิญญาณให้บริสุทธิ์ และโดยการเชื่อความจริง -2 เธสะโลนิกา 2:13

พระวิญญาณเป็นผู้ให้ชีวิต เนื้อหนังนั้นไม่มีประโยชน์อะไร ถ้อยคำที่เรากล่าวกับพวกท่านมาจากพระวิญญาณและเป็นชีวิต แล้วพระองค์ตรัสว่า “เพราะเหตุนี้เราจึงบอกพวกท่านว่า ‘ไม่มีใครมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาจะโปรดคนนั้น’ ” -ยอห์น 6:63, 65

### พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำให้ แผลบปลาบใจ เพื่อเตรียมหัวใจและให้สามารถถามต่อเกี่ยวกับการตอบสนองที่เหมาะสม

เมื่อคนทั้งหลายได้ยินแล้วก็รู้สึกแผลบปลาบใจ จึงกล่าวกับเปโตรและอัครทูตคนอื่น ๆ ว่า “พี่น้องเอ๋ย เราจะทำอย่างไรดี?” เปโตรจึงกล่าวกับเขาทั้งหลายว่า “จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมา ในพระนามของพระเยซูคริสต์ให้หมดทุกคน เพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านทั้งหลาย แล้วพวกท่านจะได้รับของประทานคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะว่าพระสัญญาที่นิตกแก่ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของพวกท่านด้วย และแก่ทุกคนที่อยู่ไกล คือทุกคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเรียกให้มาเฝ้า” -กิจการ 2:37-39

### ความยินดีที่แปลกประหลาดหลังจากได้ยินเขาประเสริฐ

ขณะกำลังเดินทางไปก็มาถึงที่ที่มีน้ำแห่งหนึ่ง ชั้นที่จึงบอกว่า “นี่แน่ะ ที่นี้มีน้ำ มีอะไรขัดข้องไม่ให้ข้าพเจ้ารับบัพติศมา” -กิจการ 8:36

### เปาโล, ได้เห็นแสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้อมรอบ, และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงให้เปาโลไปหาสาวกคนหนึ่งเพื่อได้ยินเขาประเสริฐ

ในระหว่างนั้นเขาโลยังชุกำราม กล่าวว่าจะฆ่าบรรดาสาวกขององค์พระผู้เป็นเจ้า จึงไปหาหาบรูโรทิต ขอหนังสือไปยังธรรมศาลาต่างๆ ในเมืองดามัสกัส เพื่อที่ว่าถ้าพบใครเป็นพวก “ทางนั้น” ไม่ว่าชายหรือหญิง จะจับมัดพามายังกรุงเยรูซาเล็ม ขณะที่เขาโลเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัส ทันใดนั้นมีแสง